

Số: /BC-THPTCHLHP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Về thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau
đánh giá ngoài của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
năm học 2023 - 2024

I. Việc xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài của đơn vị.

Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 218-01/KH-THPTChLHP ngày 12 tháng 9 năm 2023 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong về kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024.

Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch, phân công và giao trách nhiệm cho các thành viên tham gia vào công tác kiểm định chất lượng, đề xuất các giải pháp để cải tiến chất lượng đảm bảo duy trì bền vững.

II. Việc triển khai Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài của đơn vị trong nhà trường

Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 218-01/KH-THPTChLHP ngày 12 tháng 9 năm 2023 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong về kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024

Công tác tổ chức thực hiện như sau:

+ Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá:

Xây dựng kế hoạch, phân công và giao trách nhiệm cho các thành viên tham gia vào công tác kiểm định chất lượng, đề xuất các giải pháp để cải tiến chất lượng đảm bảo duy trì bền vững.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và Phụ huynh học sinh về mục tiêu của các giải pháp cải tiến chất lượng; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng tháng, cuối học kỳ, cuối năm học có đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm việc thực hiện.

Công khai việc thực hiện cải tiến chất lượng, định kỳ rà soát đảm bảo quy định.

+ Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá thực hiện theo các nhiệm vụ được giao.

Tham mưu để thực hiện tốt các cải tiến chất lượng.

+ Tổ giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng

Báo cáo định kỳ và kiến nghị dựa trên kết quả giám sát.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng TĐG và các thành viên Hội đồng tự đánh giá.

Tham gia giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường theo đúng tiến độ.

III. Kết quả tự kiểm tra Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài của đơn vị trong nhà trường

Những nội dung đề ra trong Kế hoạch nhằm thực hiện cải tiến chất lượng trong năm học 2023 - 2024.

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	Kết quả cần đạt (so với hiện trạng)	Công việc/giải pháp cần thực hiện	Chủ trì và phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện và hoàn thành	Dự kiến kinh phí	Điều kiện hỗ trợ khác	Ghi chú
MỨC 1								
1	Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường							
	Tiêu chí 1.1	Trùng tu, gia cố, sửa chữa sụt lún và phục hồi hiện trạng di tích kiến trúc nhà trường để đảm bảo trường học an toàn và giữ nét thẩm mỹ của công trình kiến trúc nghệ thuật của thành phố.	Dự án giai đoạn 2 sửa chữa nâng cấp trùng tu khu bảo tồn di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố đã bị hoãn thời gian triển khai nên chưa thực hiện.	Ủy ban Nhân dân TP. HCM Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong	2021-2025			
	Tiêu chí 1.2	Kiện toàn nhân sự hàng năm và cập nhật phân công nhiệm vụ phù hợp để phát huy vai trò của từng thành viên.	Thường xuyên rà soát, kiện toàn các hội đồng trường để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đồng. Chủ tịch Hội đồng cần quán triệt rõ quy định, nhiệm vụ và chức năng đến các thành viên trong hội đồng. Đồng thời có kế hoạch phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của từng thành viên để hội đồng hoạt động có hiệu quả.	Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong	Hàng năm			
	Tiêu chí 1.3	Đảm bảo giám sát đầy đủ mọi hoạt động của	Bí thư Chi bộ chỉ đạo thường xuyên rà soát, đánh giá các hoạt động	Sở Giáo dục và Đào	Hàng năm			

	các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường	<p>chi bộ vào mỗi tháng trong cuộc họp chi bộ.</p> <p>Chủ tịch Công đoàn rà soát các hoạt động của tổ chức Công đoàn và kịp thời điều chỉnh trong cuộc họp với các tổ trưởng công đoàn mỗi tháng.</p> <p>Bí thư Chi đoàn giáo viên, trợ lý thanh niên, đánh giá các hoạt động của Đoàn Thanh niên và báo cáo cho Hiệu trưởng.</p> <p>Tăng cường giám sát các hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhà trường bằng nhiều hình thức khác nhau để đảm bảo công tác được linh động và kịp thời.</p>	<p>tạo Tp. HCM</p> <p>Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi đoàn Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong</p>				
Tiêu chí 1.4	Có CBQL, giáo viên đăng ký viết sáng kiến và đạt kết quả tốt và có khả năng nhân rộng điển hình trong tổ bộ môn, trong toàn trường và trong thành phố.	<p>Nhà trường xây dựng các quy định, trong đó yêu cầu mỗi giáo viên phải có ít nhất một nghiên cứu sư phạm ứng dụng liên quan đến các chuyên đề dạy học.</p> <p>Những sáng kiến, kinh nghiệm đạt loại khá trở lên sẽ được tổ chức học tập, nhân rộng điển hình trong tổ bộ môn và trong toàn trường.</p>	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên	Hàng năm			
Tiêu chí 1.5	Diện tích trường được mở rộng để thành lập khu nội trú và bán trú cho học sinh tỉnh và ngoại thành thành phố.	Tiếp tục theo dõi việc giải quyết kiến nghị của nhà trường về việc mở rộng quy hoạch khuôn viên trường để mở rộng quy mô phát triển nhà trường về cơ sở vật chất.	<p>Ủy ban Nhân dân TP. HCM,</p> <p>Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM, Quận 5,</p> <p>Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong</p>				

Tiêu chí 1.6	Trang bị thêm thiết bị bên trong các phòng chức năng để đáp ứng công tác dạy, học và nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh nhà trường	Nhà trường tiếp tục thực hiện quy chế quản lý và mua sắm tài sản theo công văn hướng dẫn của Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục huy động nhiều nguồn tài trợ hiện vật để từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất nhà trường.	Trưởng THPT chuyên Lê Hồng Phong	Hàng năm			
Tiêu chí 1.7	Giáo viên trẻ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Tất cả giáo viên được dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực giảng dạy chương trình GDPT 2018 và đủ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyên đổi số.	Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, lộ trình để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho những giáo viên trẻ và giáo viên mới nhận công tác. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chủ động sắp xếp, tạo điều kiện về kinh phí và thời gian hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cũng như tin học, ngoại ngữ trong và ngoài nước.	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên	Hàng năm			
Tiêu chí 1.8	Lãnh đạo nhà trường xây dựng đầy đủ các kế hoạch giáo dục trong năm học và triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả	Hiệu trưởng tiếp tục chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục cụ thể, đúng quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng cùng với tổ trưởng chuyên môn tăng cường trao đổi, đề xuất các biện pháp, định hướng trong việc rà soát, điều chỉnh cũng như quản lý chặt chẽ nhằm thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả cao hoạt động giáo dục toàn diện.	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên	Hàng năm			

1.9	Thực hiện tốt công tác phối hợp với công đoàn, tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động, làm tốt các công tác đối thoại, dân vận, giám sát, công khai,...	<p>Hiệu trưởng tiếp tục phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân của trường giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường và các nội dung công khai, minh bạch, rõ ràng bằng các hình thức quy định.</p> <p>Ban Chấp hành Công đoàn và tổ trưởng công đoàn các tổ thường xuyên động viên, khuyến khích viên chức, người lao động tích cực, mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến để hoạt động của trường ngày càng hiệu quả hơn.</p>	Chi bộ, Tập thể cán bộ quản lý, Ban Chấp hành Công đoàn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, giáo viên, nhân viên	Hàng năm			
1.10	Tổ chức nhiều buổi báo cáo chuyên đề về an toàn giao thông, sức khỏe dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần, phòng tránh tệ nạn, dạy kỹ năng,...	<p>Hiệu trưởng chỉ đạo mời báo cáo viên là cán bộ Công an, cán bộ y tế tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội, phòng chống kỳ thị về giới và bạo lực cho giáo viên, nhân viên và học sinh theo từng kế hoạch cụ thể.</p> <p>Hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo Đoàn thanh niên, khối chủ nhiệm, nhân viên y tế tổ chức các chuyên đề hướng dẫn học sinh về phòng chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; chỉ đạo giáo viên Quốc phòng lồng ghép phòng chống tai nạn trong các giờ học Quốc phòng.</p>	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh	Hàng năm			
2	Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên						

	Tiêu chí 2.1	Lãnh đạo nhà trường sắp xếp thời gian tự bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng CNTT và ngoại ngữ.	Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tăng cường kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, sử dụng công nghệ thông tin và năng lực ngoại ngữ nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý, ngoại giao và hợp tác quốc tế.	Tập thể cán bộ quản lý				
	Tiêu chí 2.2	Có giáo viên trẻ được tạo điều kiện tham gia du học nước ngoài để nâng cao trình độ và năng lực ngoại ngữ.	<p>Tạo điều kiện cho giáo viên trẻ tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước khi giáo viên có nhu cầu.</p> <p>Đề xuất trong kế hoạch trung hạn các chế độ đặc thù cho giáo viên dạy chuyên và dạy đội tuyển của trường chuyên.</p> <p>Tổ chức các hội nghị chuyên đề chia sẻ nghiệm dạy chuyên, dạy bồi dưỡng đội tuyển giữa các tổ bộ môn ở mỗi năm học.</p> <p>Tổ chức hội nghị giáo viên chủ nhiệm để chia sẻ kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, kinh nghiệm giáo dục học sinh cho lực lượng giáo viên trẻ.</p>	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên	Hàng năm			
	Tiêu chí 2.3	Nhân viên được tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực công tác	Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức các buổi tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên và cử nhân viên tham gia các lớp tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo; đề nghị xây dựng kế hoạch tự học, tự nâng cao trình độ và đưa vào nhiệm vụ bắt buộc của từng năm học.	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên	Hàng năm			
	Tiêu chí 2.4	Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi hàng	Hiệu trưởng dựa trên kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường để xây	Tập thể cán bộ quản lý,	Hàng năm			

		năm phù hợp để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.	<p>dựng kế hoạch giáo dục chú trọng công tác thu hút học sinh giỏi tích cực tham gia bồi dưỡng dự thi Học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc tế.</p> <p>Nhà trường tiếp tục khuyến khích học sinh tham gia học chuyên sâu để phát triển năng lực vượt trội hướng đến các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế vì các thành tích vượt trội đó cũng làm tăng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học trong nước và nước ngoài. Đồng thời nhà trường tạo điều kiện thuận lợi nhất về kế hoạch thời gian học tập và bồi dưỡng đội tuyển cho học sinh.</p>	giáo viên, nhân viên				
3	Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học							
	Tiêu chí 3.1	Thực hiện rà soát kiểm tra cây trong khuôn viên trường hàng năm, định kỳ và xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn trong nhà trường.	Nhà trường ký hợp đồng với một đơn vị có chuyên môn để tư vấn, kiểm tra, chăm sóc định kỳ (bò) và cắt tỉa các cây cổ thụ, cây lâu năm trong trường, đảm bảo an toàn trường học trong mùa mưa bão. Việc tư vấn, kiểm tra, chăm sóc định kỳ và cắt tỉa các cây cổ thụ, cây lâu năm trong trường được thực hiện định kỳ hàng năm.	Ủy ban Nhân dân TP. HCM Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong	Hàng năm			
	Tiêu chí 3.2	Mua sắm mới và bảo trì hàng năm đảm bảo đủ thiết bị dạy học	Có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và thay thế cuốn chiếu. Chủ động trong công tác dự toán tài chính và cơ sở vật chất hàng năm. Tiếp nhận tài trợ, ủng hộ các thiết bị tin học mới từ cha mẹ học sinh, mạnh thường quân	Ủy ban Nhân dân TP. HCM Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM Trường THPT				

			để hỗ trợ phục vụ cho hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại nhà trường.	chuyên Lê Hồng Phong				
Tiêu chí 3.3	Điều chỉnh công năng một số phòng chức năng phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả công tác dạy và học.	Có kế hoạch thay đổi nội thất trong phòng giáo viên để tăng không gian làm việc, tăng tính tiện lợi trong khai thác sử dụng. Sử dụng Hội trường A làm phòng hội đồng của các kỳ thi lớn.	Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong					
Tiêu chí 3.4	Xây dựng nhà thu gom rác đúng tiêu chuẩn, qui định	Nhà trường sắp xếp vị trí phù hợp và thực hiện xây dựng lại nhà thu gom rác theo đúng quy định về an toàn vệ sinh môi trường sau khi dự án (giai đoạn 1) đã hoàn thành và bàn giao cho nhà trường.	Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong					
Tiêu chí 3.5	Xây dựng hệ thống Internet toàn trường.	Có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Rà soát và phối hợp với công ty viễn thông để thực hiện lại hệ thống cáp quang, cung cấp mạng Internet cho toàn trường.	Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, các đơn vị cung cấp dịch vụ	Hằng năm				
Tiêu chí 3.6	Xây dựng thư viện thông minh.	Thực hiện Đề án Giáo dục thông minh và học tập suốt đời của thành phố, xây dựng thư viện thông minh giai đoạn 2024-2025.	Ủy ban Nhân dân TP. HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở thông tin truyền thông, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, các đơn vị cung cấp dịch vụ					
4	Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội							

	Tiêu chí 4.1	Đảm bảo tổ chức tốt các buổi họp có đầy đủ thành phần	Sắp xếp thời gian họp lý vào cuối tuần để tổ chức các buổi họp trường, họp cha mẹ học sinh để tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh tham dự đầy đủ.	Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, giáo viên, cha mẹ học sinh	Hằng năm			
	Tiêu chí 4.2	Mở rộng khuôn viên nhà trường để có khu nội trú và bán trú cho học sinh ở xa.	Tham mưu và phối hợp hiệu quả với Sở Quy hoạch kiến trúc để nhà trường không những bảo tồn di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố mà còn là di tích lịch sử, văn hóa, giáo dục của địa phương.	Sở Xây dựng, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong	Hằng năm			
5	Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục							
	Tiêu chí 5.1	Đảm bảo hoạt động giáo dục hàng tháng và cả năm học.	Nhà trường công bố kế hoạch công tác chi tiết hàng tháng để giáo viên chủ động phân bổ thời gian họp lý và phù hợp tại từng thời điểm, hướng dẫn giáo viên kết hợp dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến để đảm bảo việc thực hiện đúng và đủ chương trình theo quy định.	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên	Hằng năm			
	Tiêu chí 5.2	Giúp HS trong đội tuyển theo kịp bài, nội dung học các môn học sau kỳ thi HSGQG.	Nhà trường tiếp tục duy trì việc phụ đạo cho học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia và học sinh tham gia nghiên cứu khoa học bổ sung kiến thức các môn học khác sau khi hoàn thành các kỳ thi.	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh	Hằng năm			
	Tiêu chí 5.3	Tăng cường nội dung giáo dục địa phương	Nhà trường chỉ đạo cho tổ bộ môn thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo chỉ đạo chuyên môn của Phòng Giáo dục trung học.	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên	Hằng năm			

			Các tổ bộ môn lồng ghép nội dung giáo dục địa phương vào các hoạt động ngoại khóa, tiết học trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường với thời lượng phù hợp đảm bảo gắn lý luận với thực tiễn, tăng sự trải nghiệm cho học sinh.					
Tiêu chí 5.4	Tăng cường giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp.	Giáo viên chủ nhiệm tăng cường trang bị cho học sinh nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động hướng nghiệp và ý thức khi tham gia hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; tổ chức nhiều buổi tư vấn không những về hướng nghiệp mà còn về tâm lý cho học sinh và cha mẹ học sinh khi chọn nghề, chọn ngành, chọn trường phù hợp với học sinh và nhu cầu lao động của xã hội.	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh	Hằng năm				
Tiêu chí 5.5	Làm đa dạng, phong phú nội dung giáo dục kỹ năng sống	Hiệu trưởng chỉ đạo tăng cường các hoạt động giáo dục học sinh hình thành, phát triển các kỹ năng sống. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có chuyên môn để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục kỹ năng có chất lượng, hình thức và nội dung phong phú cho học sinh trong nhà trường. Để có hiệu quả và giảm bớt áp lực về thời gian, nhà trường sẽ thiết kế các chương trình liên môn để trong một hoạt động học sinh sẽ thu thập nhiều kiến thức ở nhiều môn khác nhau.	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh	Hằng năm				

			Tăng cường giáo dục về nhận thức tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong học sinh và cha mẹ học sinh.					
Tiêu chí 5.6	Kết quả tốt nghiệp THPT đạt 100%.	Nhà trường phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và gia đình để sớm nắm bắt tình hình, hỗ trợ, động viên học sinh và kịp thời có phương án tháo gỡ khó khăn cho học sinh.	Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh					

- Kết quả thực hiện

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH	Những công việc chưa triển khai	
MỨC 1							
1	Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường						
	Tiêu chí 1.1	Trùng tu, gia cố, sửa chữa sụt lún và phục hồi hiện trạng di tích kiến trúc nhà trường để đảm bảo trường học an toàn và giữ nét thẩm mỹ của công trình kiến trúc nghệ thuật của thành phố. Tiếp tục cùng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện giai đoạn 2 sửa chữa nâng cấp trùng tu khu bảo tồn di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố, giải quyết dứt điểm việc mở rộng diện tích đất theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.	Dự án giai đoạn 2 sửa chữa nâng cấp trùng tu khu bảo tồn di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố đã bị hoãn thời gian triển khai nên chưa thực hiện.				
	Tiêu chí 1.2	Thường xuyên rà soát, kiện toàn các hội đồng trường để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đồng. Chủ tịch Hội đồng cần quán triệt rõ quy định, nhiệm vụ và chức năng đến các thành viên trong hội đồng. Đồng thời có kế hoạch		Đã kiện toàn danh sách thành viên hội đồng trường			

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH	Những công việc chưa triển khai	
		phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của từng thành viên để hội đồng hoạt động có hiệu quả.					
	Tiêu chí 1.3	Bí thư Chi bộ chỉ đạo thường xuyên rà soát, đánh giá các hoạt động chi bộ vào mỗi tháng trong cuộc họp chi bộ. Chủ tịch Công đoàn rà soát các hoạt động của tổ chức Công đoàn và kịp thời điều chỉnh trong cuộc họp với các tổ trưởng công đoàn mỗi tháng. Bí thư Chi đoàn giáo viên, trợ lý thanh niên, đánh giá các hoạt động của Đoàn Thanh niên và báo cáo cho Hiệu trưởng. Tăng cường giám sát các hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhà trường bằng nhiều hình thức khác nhau để đảm bảo công tác được linh động và kịp thời.		Đã thực hiện, kết quả tốt			
	Tiêu chí 1.4	Nhà trường xây dựng các quy định, trong đó yêu cầu mỗi giáo viên phải có ít nhất một nghiên cứu sư phạm ứng dụng liên quan đến các chuyên đề dạy học. Những sáng kiến, kinh nghiệm đạt loại khá trở lên sẽ được tổ chức học tập, nhân rộng điển hình trong tổ bộ môn và trong toàn trường.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 1.5	Triển khai giai đoạn 2 trùng tu, nâng cấp khu vực được bảo tồn (Khu A) để hoàn tất 2 giai đoạn trong Đề án phát triển nhà trường được phê duyệt. Tiếp tục theo dõi việc giải quyết kiến nghị của nhà trường về việc mở rộng quy hoạch khuôn viên trường để thành lập khu nội trú và bán trú cho học sinh tỉnh và ngoại thành thành phố.				Dự án đã bị hoãn thời gian triển khai nên chưa	

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH	Những công việc chưa triển khai	
						thực hiện.	
	Tiêu chí 1.6	Nhà trường tiếp tục thực hiện quy chế quản lý và mua sắm tài sản theo công văn hướng dẫn của Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục huy động nhiều nguồn tài trợ hiện vật để từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất nhà trường.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 1.7	Đầu mỗi năm học, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, lộ trình để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho những giáo viên trẻ và giáo viên mới nhận công tác. Hàng năm, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chủ động sắp xếp, tạo điều kiện về kinh phí và thời gian hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cũng như tin học, ngoại ngữ trong và ngoài nước.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 1.8	Đầu mỗi năm học, Hiệu trưởng tiếp tục chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục cụ thể, đúng quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Từng năm, từng học kỳ, Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng cùng với tổ trưởng chuyên môn tăng cường trao đổi, đề xuất các biện pháp, định hướng trong việc rà soát, điều chỉnh cũng như quản lý chặt chẽ nhằm thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả cao hoạt động giáo dục toàn diện.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 1.9	Hiệu trưởng tiếp tục phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân của trường giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường và các nội dung công khai, minh		Đã thực hiện, kết quả tốt.			

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH	Những công việc chưa triển khai	
		<p>bạch, rõ ràng bằng các hình thức quy định.</p> <p>Ban Chấp hành Công đoàn và tổ trưởng công đoàn các tổ thường xuyên động viên, khuyến khích viên chức, người lao động tích cực, mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến để hoạt động của trường ngày càng hiệu quả hơn.</p>					
	Tiêu chí 1.10	<p>Vào đầu mỗi năm học, đầu học kỳ, Hiệu trưởng chỉ đạo mời báo cáo viên là cán bộ Công an, cán bộ y tế tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội, phòng chống kỳ thị về giới và bạo lực cho giáo viên, nhân viên và học sinh theo từng kế hoạch cụ thể.</p> <p>Hiệu trưởng thường xuyên chỉ đạo Đoàn thanh niên, khối chủ nhiệm, nhân viên y tế tổ chức các chuyên đề hướng dẫn học sinh về phòng chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; chỉ đạo giáo viên Quốc phòng lồng ghép phòng chống tai nạn trong các giờ học Quốc phòng.</p>		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
2	Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên						
	Tiêu chí 2.1	Hàng năm, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tăng cường kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, sử dụng công nghệ thông tin và năng lực ngoại ngữ nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý, ngoại giao và hợp tác quốc tế.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 2.2	Tạo điều kiện cho giáo viên trẻ tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước khi giáo viên có nhu cầu.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH	Những công việc chưa triển khai	
		<p>Đề xuất trong kế hoạch trung hạn các chế độ đặc thù cho giáo viên dạy chuyên và dạy đội tuyển của trường chuyên.</p> <p>Tổ chức các hội nghị chuyên để chia sẻ nghiệm dạy chuyên, dạy bồi dưỡng đội tuyển giữa các tổ bộ môn ở mỗi năm học.</p> <p>Tổ chức hội nghị giáo viên chủ nhiệm để chia sẻ kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, kinh nghiệm giáo dục học sinh cho lực lượng giáo viên trẻ.</p>					
	Tiêu chí 2.3	Hàng năm, Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức các buổi tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên và cử nhân viên tham gia các lớp tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo; đề nghị xây dựng kế hoạch tự học, tự nâng cao trình độ và đưa vào nhiệm vụ bắt buộc của từng năm học.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 2.4	Hàng năm, Hiệu trưởng dựa trên kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường để xây dựng kế hoạch giáo dục chú trọng công tác thu hút học sinh giỏi tích cực tham gia bồi dưỡng dự thi Học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc tế. Nhà trường tiếp tục khuyến khích học sinh tham gia học chuyên sâu để phát triển năng lực vượt trội hướng đến các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế vì các thành tích vượt trội đó cũng làm tăng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học trong nước và nước ngoài. Đồng thời nhà trường tạo điều kiện thuận lợi nhất về kế hoạch thời gian học tập và bồi dưỡng đội tuyển cho học sinh.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
3	Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học						

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH	Những công việc chưa triển khai	
	Tiêu chí 3.1	Nhà trường ký hợp đồng với một đơn vị có chuyên môn để tư vấn, kiểm tra, chăm sóc định kỳ (bỏ) và cắt tỉa các cây cỏ thụ, cây lâu năm trong trường, đảm bảo an toàn trường học trong mùa mưa bão. Việc tư vấn, kiểm tra, chăm sóc định kỳ và cắt tỉa các cây cỏ thụ, cây lâu năm trong trường được thực hiện định kỳ hàng năm.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 3.2	Có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và thay thế cuốn chiếu. Chủ động trong công tác dự toán tài chính và cơ sở vật chất hàng năm.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chuẩn 3.3	Điều chỉnh công năng một số phòng chức năng phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả công tác dạy và học. Sử dụng Hội trường A làm phòng hội đồng của các kỳ thi lớn.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chuẩn 3.4	Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để đề xuất đưa các hạng mục hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho học sinh khuyết tật học hòa nhập tại trường khi thực hiện dự án cải tạo khu bảo tồn (giai đoạn 2, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025.). Nhà trường sắp xếp vị trí phù hợp và thực hiện xây dựng lại nhà thu gom rác theo đúng quy định về an toàn vệ sinh môi trường sau khi dự án (giai đoạn 1) đã hoàn thành và bàn giao cho nhà trường. Thời gian thực hiện: dự kiến 24 tháng (bao gồm thời gian chờ duyệt dự toán, thiết kế và thi công).	Nhà trường không có học sinh khuyết tật nên chưa thực hiện			Nhà trường chưa có vị trí phù hợp để xây dựng lại nhà thu gom rác	

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH	Những công việc chưa triển khai	
	Tiêu chí 3.5	Có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Rà soát và phối hợp với công ty viễn thông để thực hiện lại hệ thống cáp quang, cung cấp mạng Internet cho toàn trường.			Nhà trường đang xây dựng kế hoạch xây dựng hệ thống Internet toàn trường.		
	Tiêu chí 3.6	Thực hiện Đề án Giáo dục thông minh và học tập suốt đời của thành phố, xây dựng thư viện thông minh giai đoạn 2024-2025.			Nhà trường đang xây dựng đề án thư viện thông minh và trung tâm thực hành thí nghiệm hiện đại.		
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội							
	Tiêu chí 4.1	Sắp xếp thời gian hợp lý vào cuối tuần để tổ chức các buổi họp trường, họp cha mẹ học sinh để tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh tham dự đầy đủ.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 4.2	Tham mưu và phối hợp hiệu quả với Sở Quy hoạch kiến trúc để nhà trường không những bảo tồn di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố mà còn là di tích lịch sử, văn hóa, giáo dục của địa phương.			Đang thực hiện		

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH	Những công việc chưa triển khai	
		Mở rộng khuôn viên nhà trường để có khu nội trú và bán trú cho học sinh ở xa.					
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục							
	Tiêu chí 5.1	Nhà trường công bố kế hoạch công tác chi tiết hàng tháng để giáo viên chủ động phân bổ thời gian hợp lý và phù hợp tại từng thời điểm, hướng dẫn giáo viên kết hợp dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến để đảm bảo việc thực hiện đúng và đủ chương trình theo quy định.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 5.2	Nhà trường tiếp tục duy trì việc phụ đạo cho học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia và học sinh tham gia nghiên cứu khoa học bổ sung kiến thức các môn học khác sau khi hoàn thành các kỳ thi.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 5.3	Nhà trường chỉ đạo cho tổ bộ môn thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo chỉ đạo chuyên môn của Phòng Giáo dục trung học. Các tổ bộ môn lồng ghép nội dung giáo dục địa phương vào các hoạt động ngoại khóa, tiết học trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường với thời lượng phù hợp đảm bảo gắn lý luận với thực tiễn, tăng sự trải nghiệm cho học sinh.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 5.4	Giáo viên chủ nhiệm tăng cường trang bị cho học sinh nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động hướng nghiệp và ý thức khi tham gia hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; tổ chức nhiều buổi tư vấn không những về hướng nghiệp mà còn về tâm lý cho học sinh và cha mẹ học sinh khi chọn nghề, chọn ngành, chọn trường phù hợp với học sinh và nhu cầu lao động của xã hội.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH	Những công việc chưa triển khai	
	Tiêu chí 5.5	Hiệu trưởng chỉ đạo tăng cường các hoạt động giáo dục học sinh hình thành, phát triển các kỹ năng sống. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có chuyên môn để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục kỹ năng có chất lượng, hình thức và nội dung phong phú cho học sinh trong nhà trường. Để có hiệu quả và giảm bớt áp lực về thời gian, nhà trường sẽ thiết kế các chương trình liên môn để trong một hoạt động học sinh sẽ thu thập nhiều kiến thức ở nhiều môn khác nhau. Tăng cường giáo dục về nhận thức tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống trong học sinh và cha mẹ học sinh.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			
	Tiêu chí 5.6	Nhà trường phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và gia đình để sớm nắm bắt tình hình, hỗ trợ, động viên học sinh và kịp thời có phương án tháo gỡ khó khăn cho học sinh.		Đã thực hiện, kết quả tốt.			

- Nhận xét, đánh giá:

+ Ưu điểm: Có sự thống nhất cao của tập thể trong việc thực hiện các chủ trương của nhà trường. Tích cực chủ động trong việc thực hiện các kế hoạch đề ra.

+ Hạn chế: Vì phải phụ thuộc vào kế hoạch chiến lược của địa phương và của thành phố về đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục nên một số hạng mục của nhà trường chưa thể chủ động thực hiện được.

- Kiến nghị, đề xuất:

- + Dự án xây dựng giai đoạn 2 trùng tu, nâng cấp khu A (Khu bảo tồn) được phê duyệt tiếp tục triển khai thực hiện.
- + Thành phố đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn trường THPT chuyên theo thông tư 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2023.

Nơi nhận:

- Phòng KT&KĐCLGD;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Bé Hiền